



รพท. จับมือ 14 สถาบันการเงิน เป็นคู่ค้าทำธุรกรรม e-Outright


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ภายหลังจาก ธปท. ได้ประกาศรับสมัครคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) ตามหนังสือเวียน ฉบับที่ ผตง.(21)ว. 6/2556

โดยพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ค้าหลัก สำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลังนั้น ธปท. ขอเรียนว่า มีสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ
8. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน สาขากรุงเทพฯ
13. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
14. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง สถาบันการเงินที่สนใจสมัครเป็นคู่ค้า e-Outright สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนกำกับความเสี่ยง ตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดย ธปท. จะทบทวนรายชื่อคู่ค้า e-Outright เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและชี้ขาดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright 

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



คลังอัดเงินเพิ่ม 1 แสนล้าน อุม SMEs ฟื้นฟูธุรกิจ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme PGS ระยะที่ 10 (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง” หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เฟสใหม่ หรือ PGS 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังต่ออายุสินเชื่อขอพดโลนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกไปอีก 1 ปี วงเงินกว่า 61,500 ล้านบาท ดังนั้นจะมีวงเงินสินเชื่อที่ดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีจุดเด่น คือ ผลัดกันทดแทนวงเงินค้ำประกันสินเชื่อที่พัฒนาขึ้น ตอบโจทย์ SMEs 6 กลุ่ม ได้แก่

1. สตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อนักศึกษาจบใหม่ อาชีพอิสระ วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง ตลอดอายุการค้ำประกัน
2. สมอลบิซ (Small Biz) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรายย่อย พ่อค้า แม่ขาย วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก
3. สมาร์ทวัน (Smart One) เสริมสภาพคล่อง ค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก
4. สมาร์ทบิซ (Smart Biz) เพื่อ SMEs ขนาดกลาง และเล็ก วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก

5. สมาร์ทกรีน (Smart Green) เสริมศักยภาพธุรกิจ ESG และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก และ

6. สมาร์ทพลัส (Smart Plus) วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียนฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst)

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก 18 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4. ธนาคารออมสิน 5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 9. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 10. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 11. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน) 13. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 15. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 16. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 17. บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด 18. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

“ทั้ง 18 สถาบันการเงินจะร่วมกันผลักดันและช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 100,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท และรักษาการจ้างงานกว่า 700,000 อัตรา” 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ ผู้ถือหุ้น บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงฐานะนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลระบารบรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี วรรคกติกการงานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลระบารบรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามประมวลระบารบรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าขอแจ้งหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องค่าเช่า ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเพื่อหาปริมาณในบริษัทของงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากหลักสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อการงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
บัญชีรายได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากกิจการโรงพยาบาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 516.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของรายได้รวม และมีปริมาณของรายการเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้ค่าบริการโรงพยาบาล รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าห้องพัก และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมาก รายได้จากการให้บริการที่กำกับผู้ดูแลต่างก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้ค่าบริการโรงพยาบาล

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้า คือ ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงิน เกี่ยวกับวงจรรายได้ โดยการออกแบบผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมของบริษัทฯ ออกแบบไว้ ผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดผลการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์รับรู้รายได้ และสอบทานใบคดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดระยะเวลาบัญชี

ข้อสรุป
ผู้บริหารเป็นผู้นำรับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานนี้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความถูกต้องที่ปรากฏจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีผลแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง ขัดต่อข้อเท็จจริงเหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตในการดำเนินงานต่อเนื่อง เป้าหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเมื่อผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมในการจัดทำรายงานทางการเงินของงบการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่โดยสมบูรณ์ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถึงแม้มีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวจะกระทบหรือทุพพิกการรวมทั้งจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งานในรายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยอันมีอยู่ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง:

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การฉ้อโกงในการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน ค่าความเข้ากันได้ในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่เพียงพอต่อผลของการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของงบการเงิน

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และตรวจสอบเหตุผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 4 -

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของงบการเงินในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือเหตุการณ์ดำเนินงานต่อเนื่องประเมินการดำเนินงานต่อความเสี่ยงและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในงบการเงินที่ให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อขัดแย้งและข้อสงสัยของงบการเงินที่ได้รับความสนใจ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญในงบการเงินควบคุมภายในที่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะตามที่ควรเพื่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ จากเรื่องที่สำคัญที่มีนัยสำคัญในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดประเด็นสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้ข้อบังคับให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่หากเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรรีเสื่อเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียเพราะจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

นางสาวพวิทย์ อมรเชษฐ์พัฒนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหราชอาณาจักร 9589

บริษัท สำนักงานบัญชี จำกัด 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยนิภาศิริเขต 44 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลักษณะรายการ	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	75,373,896.45	19,095,699.54
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5.2 และ 7	38,317,738.03	37,688,344.16
สินค้าคงเหลือ	8	9,164,936.94	8,316,728.96
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	47,000,000.00	61,599,713.71
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	20,000,000.00	5,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,481,279.94	1,060,836.40	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		193,337,854.36	132,761,322.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	10	20,000,000.00	20,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	341,196,912.39	342,693,027.72
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ - สุทธิ	12.1	34,745,130.07	11,254,635.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	12.2	2,644,518.50	3,365,910.67
สินทรัพย์ถาวรเงินกู้สินทรัพย์ค้ำประกัน - สุทธิ	14	6,413,443.34	5,976,430.88
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	15	5,020,000.00	5,020,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,348,439.85	3,880,120.39	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		415,368,444.15	392,190,125.01
รวมสินทรัพย์		608,706,298.51	524,951,447.78
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้มีระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	-	13,012,916.33
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5.2 และ 17	49,101,420.78	38,457,380.46
ส่วนระยะหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	9,805,000.00	26,774,677.02
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.2 และ 12.2	4,260,756.75	1,612,758.13
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19	12,705,947.00	12,703,615.00
เงินปันผลค้างจ่าย	8,642,448.11	229,861.95	
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นทางเลือกโถกติด	19	239,740.81	17,981,550.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,087,314.76	382,493.31	
รวมหนี้สินหมุนเวียน		85,642,628.21	111,155,252.20
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	18	9,720,000.00	19,325,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	5.2 และ 12.2	31,629,431.56	10,251,909.10
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	19	15,460,466.00	15,549,076.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		56,809,897.56	45,125,985.10
รวมหนี้สิน		142,452,525.77	156,281,237.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน		100,000,000.00	100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท		100,000,000.00	100,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		62,500,000.00	62,500,000.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	10,000,000.00	10,000,000.00
ยังไม่จัดสรร	293,753,772.74	196,170,210.48	
ส่วนที่ประกาศปันส่วนของผู้ถือหุ้น	14.2		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		466,253,772.74	368,670,210.48
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		608,706,298.51	524,951,447.78

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)
 797-8 ถนนสุขุมวิท แขวงสามยุค อําเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์
 Telephone (042) 241831-3, 246181-3
 797-8 Suphakajanya Rd. Muang District, Udon Thani Thailand.
WATTANA KARNAEAT PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท (สี่บาท) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



พ.อ.นริศ ฤกษ์
 แพทย์หญิงสุวรรณา คำสีบุกุล
 กรรมการ

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 2



บริษัท ไมโครดีซิง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 88/33 ถนนพหลโยธิน ตำบลถนนจันทน์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11999
 โทรศัพท์ 034-109-200 โทรสาร 034-255-577 www.microdesigning.com E-mail : Contact@Microdesigning.com

ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ไมโครดีซิง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,660,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชาญ บุณยสันติกุล นายวิชาญ บุณยสันติกุล
 กรรมการ



บริษัท ไมโครดีซิง จำกัด (มหาชน)
 Micro Designing Public Company Limited

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 3



บริษัท เอส.เค. ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
S.K Foods (Thailand) Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107548090421
 MANUFACTURER & EXPORTER - CANNED AND POUCH SEA FOODS
 Office: 152 Krungthoburi Rd., Klongthamai, Klongsam, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 2437 0407 auto 14 lines: +66 2439 5630 Fax : +66 2437 0404
 Factory : 78 Moo 5 Setthakaj 1 Rd., Soi Wat Nangao, Thamai, Krathumban, Samutprakarn 74119, Thailand Tel: +66 3447 1833 Fax: +66 3447 1933

ประกาศสำนักกรรมการและผู้บริหาร
ที่ 003 / 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

บริษัท เอส.เค. ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอประกาศให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น 3 สำนักงานกรุงเทพ เขตที่ 152 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเงินสด-จากกำไรสะสมที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน(BOD) ในอัตราหุ้นละ 1.2 บาท รวมเป็นเงิน 72,000,000.00 บาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000,000.00 บาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นตามทะเบียน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ ผู้ได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตลอดระยะเวลาที่ผู้จ่ายเงินปันผลนั้นได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

นายสมภพ อวกุล

(นายสมภพ อวกุล)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการและผู้บริหาร โทร.0-437 0407 ต่อ 108 โทรสาร 0-2437 0404

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 5



begistics
 BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
 ทะเบียนเลขที่ 0107545000357
 B-HO No. 014/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

(เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีจีเอส จำกัด (มหาชน))

สวัสดีค่ะท่าน

1. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2565 (งบชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) (QR Code)
3. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 53-6) และสารสนเทศการดำเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท และแผนธุรกิจ
4. ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
5. วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
6. รายละเอียดการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
7. หนังสือแนบอื่น ๆ
8. ขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการแจ้งร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
10. แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)
11. แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีจีเอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ได้มีมติกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบีจีเอสออนไลน์ บีจีเอส จำกัด (มหาชน) โดยมี 52 ควบคุมการประชุมฯ ซึ่ง 28 ควบคุมการประชุมฯ และรายชื่อกรรมการบริษัทฯ 10290) โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- วาระที่ 1. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 3. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 4. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 5. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 6. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 7. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 8. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 9. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 10. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 11. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 12. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 13. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 14. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 15. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 16. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 17. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นแจ้งร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น อีกแบบฉบับ

ขอแสดงความนับถือ
 นายวิชาญ บุณยสันติกุล
 กรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ <http://www.begistics.com/th/annual-reports> ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ที่หมายเลข 02

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 6

PVA บริษัท พีวี อดิติก จำกัด

468 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaidic.co.th

รายงานของผู้อยู่ประกอบการควบคุม

เสนอ **ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส.เอส.ที.เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ความสั้น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอส.เอส.ที.เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีบัญชี รวมถึงงบหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นไม่แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เอส.เอส.ที.เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีบัญชีตามที่ควรเป็น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ควรบรรเทาอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าการปฏิบัติตามการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบกับ ข้อมูลอื่นรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมในการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนี้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลข้างต้นได้รับรายงานประจำปีภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อผู้บริหารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความสอดคล้องกับสาระสำคัญของงบการเงินหรือมีความรู้ที่ได้รับจากตรวจสอบงบการเงินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แท้จริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้รายงานประจำปีนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องที่แท้จริงอันเป็นสาระสำคัญของข้าพเจ้าต่อผู้ถือหุ้นซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารที่ในกำกับข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนสามารถพิจารณาการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ในการกำกับดูแลของงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดที่แท้จริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของวิธีการในการดำเนินงานแต่ละเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแต่ละเรื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานแต่ละเรื่อง รวมทั้งผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงในการดำเนินงานแต่ละเรื่องหรือไม่

ผู้ถือหุ้นที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท

บริษัท เอส.เอส.ที.เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บาท		
	หมายเหตุ	2565	2564
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3		
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	23,991,304.43	19,209,854.68
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4, 6	316,686,093.53	342,007,761.49
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7	1,300,000.00	2,200,000.00
สินค้าคงเหลือ	8	702,152,563.79	525,449,651.47
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	1,984,462.77	2,279,277.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,065,791.34	2,188,327.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,048,180,215.86	790,334,872.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	9	-	216,212.15
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	66,544,020.16	69,054,833.78
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	880,174,037.48	940,307,506.71
สินทรัพย์สิทธิการไว้	12	5,223,574.13	4,076,262.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	1,580,742.94	2,121,122.79
สินทรัพย์ถาวรอื่นไม่หมุนเวียน	14	11,889,517.24	9,827,488.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		307,274.82	260,874.82
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		965,719,166.77	1,025,864,301.65
รวมสินทรัพย์		2,013,899,382.63	1,819,199,174.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อรายงานงบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดที่แท้จริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าต่อผู้บริหาร ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ผิดพลาดที่แท้จริงอันเป็นสาระสำคัญของข้อมูลได้เสมอไป ข้อมูลที่ผิดพลาดที่แท้จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและอื่น ๆ มีสาระสำคัญเมื่อสามารถมีได้ต่อสมเหตุสมผลหรือหากการที่ผิดพลาดที่แท้จริงมีผลต่อความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานงบการเงิน

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการวิเคราะห์ข้อควรพิจารณาของการปฏิบัติตามของข้าพเจ้าดังนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดที่แท้จริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดเหล่านั้น และได้ปฏิบัติตามการสอบบัญชีที่ตรงตามและเหมาะสมกับลักษณะภายในของงบการเงินของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไมพบข้อมูลที่ผิดพลาดที่แท้จริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ผิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัดใจละทิ้งการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือที่แท้จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- กำหนดค่าใช้จ่ายในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ข้อควรพิจารณาในการแสดงความเห็นต่อความน่าเชื่อถือของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมวลการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการบัญชีสำหรับการดำเนินงานแต่ละเรื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อสงสัยต่อความสมเหตุสมผลของงบการเงินในการดำเนินงานแต่ละเรื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยไม่ใช้ข้อความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือกล่าวถึงการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนเกินกว่าในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม การควบคุมการดำเนินงานที่สมเหตุสมผลอาจไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
- ประเมินการนำสมมติฐานและข้อเท็จจริงของงบการเงิน โดยรวม การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและการควบคุมภายในรูปแบบที่ถ้าไม่มีการนำสมมติฐานโดยถูกต้องมาพิจารณาหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นที่ในการกำกับดูแลในข้อ 4 ว่า ข้าพเจ้า ซึ่งรวมถึงข้าพเจ้าและข้าพเจ้าของข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินที่ได้รับมอบหมายไว้ ประเด็นที่มีข้อสงสัยที่พบจากการตรวจสอบงบการเงินซึ่งพบข้อสงสัยที่มีข้อสงสัยในงบการเงินของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ใช้การปฏิบัติตามที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่พบผลต่อความน่าเชื่อถือของข้าพเจ้าซึ่งว่าเมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้าที่การตรวจสอบว่าเป็นอิสระของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อประเมินว่าข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นอิสระ


(นางสาวรัฐพร คุ้มสกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

	บาท		
	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3		
หนี้สินหมุนเวียน			
เป็นหนี้กับบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	532,480,372.62	439,348,989.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4, 16	385,744,608.80	258,965,213.39
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4	55,600,000.00	44,600,000.00
ส่วนของหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังกำหนดชำระภายในปี	17	5,553,152.57	60,132,472.42
ส่วนของหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังกำหนดชำระภายในปี	18	1,830,786.25	2,413,981.24
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		3,234,678.99	538,657.40
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	20	-	90,730.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน		984,443,599.23	806,090,044.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	-	5,553,149.49
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	3,615,811.39	1,935,205.95
ประมวลผลการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์	19	19,892,343.00	24,612,644.00
ประมวลผลการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		140,000.00	140,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		656,150.00	691,130.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		24,304,504.39	32,932,129.44
รวมหนี้สิน		1,008,748,103.62	839,022,173.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		300,000,000.00	300,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		300,000,000.00	300,000,000.00
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	30,000,000.00	30,000,000.00
ยังไม่ได้ชำระ	22	675,151,279.01	650,177,000.25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,005,151,279.01	980,177,000.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,013,899,382.63	1,819,199,174.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล - FTREIT

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แลนด์เนอเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ("FTREIT") ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของ FTREIT ครั้งที่ 32 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ FTREIT ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566 ในอัตรา 0.1870 บาทต่อหน่วย และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แลนด์เนอเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

Amrutanjan Hingorani

(นายอมรุตัน ฮิงโกรานี)
กรรมการผู้จัดการ

Fraser's Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT
171 Sathorn City Tower 27th, 27th and 28th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
T: 662 2583-0000 F: 662 2583-0007
A member of Fraser's Property Group

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 7



บริษัท บมกชชีตเมทัลชีต จำกัด (มหาชน)
149 หมู่ 6 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางพลี จ.พระประแดง 9. หมู่ที่ 10/130
Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bmo@bmopeco.th

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บมกชชีตเมทัลชีต จำกัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" ขอแจ้งว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท บมกชชีตเมทัลชีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 3.26 ล้านบาท ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 51.84 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566



ขอแสดงความนับถือ

Signature

(นายธานี สัจจะบริบูรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 8



ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท อินดิคัส ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10, 11, 12 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

Signature

(นายเทัญนาถ อนุสารศิริ)
ประธานกรรมการ

INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
147 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Road, Samsamdan, Bangkok 10150

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 9



Subject : Invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2023

To : Shareholders of Topcon Positioning Asia (Thailand) Co.,Ltd. (the "Company")

NOTICE is here given that the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.3/2023 will be held on **26th May 2023** at 10.00 a.m. at 77/164 Sinnsathorn Tower 37th Floor, Krungthongburi Road, Klongtsonai, Klongsarn, Bangkok 10600

The agenda is as follows:

- To approve Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.02/2023
- To consider amendment Memorandum of Association Article 3 (Company objectives)
- To consider amendment of Vat business type.
- To consider other matters (if any).

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

Please sign and return the attached Acknowledge Receipt of Notice before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

THIS NOTICE is issued at the office of the Company, in Bangkok, Thailand, on **May 10th, 2023**.



By Order of the board of directors

Signature
Mr. Masahiro Tamura
Director

บริษัท ทีโอพีคอน โพซิชั่นนิ่ง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 77/164 อาคารอินทราชาทาวเวอร์ ชั้น 37 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2440-0721-22 แฟกซ์ 0-2440-0723
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105563035017

TOPCON POSITIONING ASIA (THAILAND) CO., LTD.
Head Office : 77/164 Sinnsathorn Tower, 37th Floor, Krungthongburi Rd.,
Klongtsonai, Klongsarn, Bangkok 10600
Tel : (662) 440-0721-22 Fax : (662) 440-0723

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 10



บริษัท ทวิน แอนด์ เอ จำกัด

ประกาศที่ 001/2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 100,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000.00 บาท โดย กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและบริษัทจะ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ในนาม บริษัท ทวิน แอนด์ เอ จำกัด

นางปรมฤดี สุวรรณหัตถ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทวิน แอนด์ เอ จำกัด 41 ซอยปทุมวันวิถี 15 แขวงบางนาภาค เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.081-637-4206
Twin & A Co.Ltd. 41 Soi Puthumwanwadi 15 แขวงบางนาภาค เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.081-637-4206

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 11

บริษัท รังนกแหลมทอง (สยาม) จำกัด

LAEM THONG BIRD'S NEST (SIAM) COMPANY LIMITED

5 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2566 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกและที่ออกตามวาระ และ อำนาจกรรมการ เนื่องจากมติจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64/2566 ไม่สมบูรณ์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านระบบ Zoom ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ในการติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-905-1568 (คุณพลอย) เพื่อแจ้งประสงค์เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐชาติ ตั้งจิตนบ

(นายณัฐชาติ ตั้งจิตนบ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

108/1-3 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ 0-2222-0201-2 E-mail : ybngp502@gmail.com

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 12

TOSEI (THAILAND) CO., LTD.

Amatacity chonburi Industrial Estate
700/633 Moo 7 Bangna-Trad Road, Tambol Donhualoh,
Amphur Muang Chonburi, Chonburi Province 20000 Thailand
Tel. : +663-819-3282-3 Fax : +663-819-3284 <http://www.tosei.co.th>



May 09, 2023

Subject: Minutes of the Meeting of the Board of Director No. 1/2023

Attention : All Shareholders

The Board of Directors of the Company has resolved to hold Minutes of the Meeting of the Board of director No.1/2023 on Tuesday 16, May 2023 at 1:00 p.m. at Tosei (Thailand) Co., Ltd.'s office Amatacity chonburi Industrial Estate 700/633 Moo 7 Bangna-Trad Rd, Tambol Donhualoh, Amphur Muang Chonburi, Chonburi Province 20000, in order to consider the following agenda

- Agenda 1 To add director.
- Agenda 2 _____
- Agenda 3 _____

The Company thereby invites you to attend the meeting on the days, date and time and at the place mentioned above.

By order of the board of directors.



(Mr. Katsushi Goto)
Managing Director

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 13



KOYO PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
37/166 Moo 6, Klongnuang, Klongnuang,
Pathumthani 12120 Thailand
Phone : (+66) 25166023-4
Fax : (+66) 25166025
TAX ID No. 0205551022844

บริษัท โคโย พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
37/166 หมู่ 6 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : (02) 5166023-4
แฟกซ์ : (02) 5166025
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205551022844

ประกาศเชิญเชิญ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 2,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท โดย กำหนดให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566



(นายคัทสึชิ โกโตะ)
กรรมการ

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 14



Unit of OUBA Business Alliance Public Company Limited
133 Southwark Building A, 21st Floor, Vibhavadi Rangit Rd., Chong Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel: +662 2749-3332 Fax: +662 2617-4130 www.ouba.or.th

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ยูซีที ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (MR217) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0459 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 27,540,000 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสมชาติ สิงห์พิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 15



วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ที่ สอ.039/2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เซทรู อินเตอร์เทรด จำกัด

ด้วย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซทรู อินเตอร์เทรด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 36 ซอย สุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ก่อนมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาค่าคงที่ของบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสอบบัญชี
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และประโยชน์กรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาการออกตราวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่และอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน (ตามเอกสารแนบ ในฉบับนี้)

ขอแสดงความนับถือ


(นายสรวิช นันนุปไพศาล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เซทรูอินเตอร์เทรด จำกัด
SETH INTERTRADE CO., LTD.

บริษัท เซทรู อินเตอร์เทรด จำกัด
36 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร: +662 332 9868
อีเมล: marketing.pasha@gmail.com
www.sethintertrade.com

QR Code

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 16

บริษัท พิกเซล ออฟฟิศ จำกัด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พิกเซล ออฟฟิศ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท พิกเซล ออฟฟิศ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00 น. สถานที่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/20 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทร่วม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอัษฎอนันต์ วรรณกุล
กรรมการ

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 17

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 17



บริษัท เค โอ เอทานอล จำกัด

WACHA INDUSTRY CO., LTD. | บริษัท อุตสาหกรรมวาช่า จำกัด
KI ETHANOL CO., LTD. | บริษัท อีทานอล จำกัด
BO SUGAR CO., LTD. | บริษัท บริษัทบีเอส จำกัด
SURN SUGAR CO., LTD. | บริษัท บริษัทสุรน จำกัด
SURN ELECTRIC CO., LTD. | บริษัท บริษัทสุรนไฟฟ้า จำกัด

KI SUGAR GROUP | กลุ่มโรงงานน้ำตาล
702 Vibhavadi Rangit Rd., Pong Pong, Pong Pong Suburb, Bangkok 10150
701 Vibhavadi Rangit Rd., Pong Pong, Pong Pong Suburb, Bangkok 10150
T: (+66) 2 229-5481-7 F: (+66) 2 229-5489

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เค โอ เอทานอล จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมของบริษัท อุตสาหกรรมวาช่า จำกัด เลขที่ 701 ถนนโมตรีจิดส์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 155.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการ

www.kisugargroup.com

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 18



เลขที่ FLE-MGT-2305029

วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 50/280 อาคาร ฟรอนท์ไลน์ หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้าและออก
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ โชคทวีรัตน์)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
50/280 อาคารฟรอนท์ไลน์ หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
FRONTLINE ENGINEERING CO., LTD.
50/280 FRONTLINE BUILDING, MOO 6, CHANGWATANA RD., BANMAI, PAKKRET, NONTHABURI 11120 THAILAND
☎ +662-960-1145 📠 +662-960-1147 📧 sales@frontline.co.th 🌐 www.frontline.co.th



บริษัท ไรซ์เบอร์รี่ จำกัด
RICEBERRY CO., LTD.

191/29 ซอย 55-11 ซอยวัด ชั้น 23 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2261-1144 แฟกซ์ : 0-2261-1143
191/29 C.T.LOWER 23RD FL., RACHDAPAFSEK ROAD, KLONGTOEY, BANGKOK 10110 TEL. 0-2261-1144 FAX : 0-2261-1143

เรื่อง จ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไรซ์เบอร์รี่ จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน บริษัท เลขที่ 191/29 อาคาร ซี.ที.โอ.ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อย บาทถ้วน) ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และได้จัดสรรเป็นหุ้นสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

นิติรัฐ วีระเมธีกุล
(นายนิติรัฐ วีระเมธีกุล)
กรรมการ

ฉบับที่ 3095 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ลาดับที่ 20

มีแผนปรับเงื่อนไขประกัน พ.ร.บ. เพิ่มคุ้มครองตัวรถ-ทรัพย์สิน

นายสุวิทย์ ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดในการเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินเข้าไปในเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้สอดคล้องไปกับนโยบายประเทศที่ได้ปรับเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินเข้าไปแล้ว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ขณะที่ในปัจจุบัน ประกันภัย พ.ร.บ. ในประเทศไทย จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเหตุที่เกิดต่อชีวิตและภาคเจ็บของร่างกาย กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพตามเงื่อนไข ซึ่งจะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 5 ล้านบาท

"เรื่องนี้เป็นความเป็นไปได้ แต่เราคงต้องหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน เพราะเป็นเรื่องที่แก้ไขกฎหมายในระดับ พ.ร.บ. และทุกครั้งที่มีการแก้ไขจะต้องอ้างใช้เวลา และต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ฝ่ายด้วย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนก็กำลังศึกษาการพูดคุยกับหลายฝ่ายที่ค่อนข้างจะเห็นด้วย" อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สิน จะมีผลต่ออัตราเบี้ยประกันที่แพงขึ้น ซึ่งประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภาคบังคับ ถ้าประชาชนต้องจ่ายแพงขึ้น ก็อาจจะดูด้วยว่าจะมีความคุ้มค่าแค่ไหน ซึ่งต้องทำให้ทุกฝ่ายสบายใจจะได้เป็นประโยชน์ทุกฝ่าย และจะดีต่อสอดคล้องกับแนวทางการประกันภัยการเดินท้าวข้ามพรมแดนในประชาคมอาเซียนที่มีความคุ้มครองถึงตัวทรัพย์สินด้วย โดยในอนาคตจะปรับเป็นแบบ One Product ที่สามารถซื้อสำหรับเดินทางข้ามประเทศอาเซียนให้ได้รับความคุ้มครองถึงกันได้ แต่แนวทางนี้ไม่ง่ายและยังคงค่อนข้างยาก

และคาดว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน ที่ได้รับทำก่อน โดยช่วงที่ผ่านมาได้ใช้อำนาจนายทะเบียนปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองจาก 3 แสนบาท เป็น 5 แสนบาทไปแล้ว โดยไม่มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกัน มีผลไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เรื่องการเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินเข้าไปในประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. ยังคงต้องศึกษาและพิจารณาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ คาดว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินเข้าไปในประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. ยังคงคุ้มค่าและจำเป็นที่ชัดเจนไม่ได้ คาดว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินเข้าไปในประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. ยังคงคุ้มค่าและจำเป็นที่ชัดเจนไม่ได้ คาดว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินเข้าไปในประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. ยังคงคุ้มค่าและจำเป็นที่ชัดเจนไม่ได้

EIC ปรับเพิ่มจีดีพี 3.9% อานิสงส์นักท่องเที่ยว 30 ล้านคน

ดร.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า อีไอซีได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2566 จากเดิม 3.4% เพิ่มขึ้นเป็น 3.9% โดยเครื่องยนต์หลักมาจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปรับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคน และมาจากจีน 3.8 ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวไทยกลับมามีบทบาทในช่วงก่อนโควิด-19 และการบริโภคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงกับการเติบโตจีดีพี มาจากภาคบริการและการท่องเที่ยว ขณะที่รายได้ภาคเกษตรเติบโตได้ดี จากปีก่อนขยายตัว 13% แม้ว่าปีนี้จะลดลง แต่เป็นเพราะฐานที่สูง และอัตราเงินเฟ้อปรับลดลงเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภาคธุรกิจมีการอุดหนุนพลังงานต่อเนื่อง ทั้งค่าไฟและก๊าซหุงต้ม รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ส่งผลให้เงินที่ไปตลอดอยู่ที่ 2.7% แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ระดับสูงที่ระดับ 2.4% ขณะที่การส่งออกเป็นบวกเล็กน้อย 1.2%

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญความเสี่ยงด้านค่าที่สำคัญ คือ

1. ปัญหา Geopolitics ขุนแรงขึ้นจากกระทบ Global Supply Chain และการส่งออกไทย
2. นโยบายการเงินโลกตึงตัวแรงขึ้นจากเงินเฟ้อโลกลดลง
3. หนี้ครัวเรือนกลับมาเร่งตัวส่งผลกดดันการบริโภค
4. ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่กระทบความเชื่อมั่น

ในการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐในระยะข้างหน้าได้ รวมถึงความเสี่ยงใหม่จากวิกฤตเสถียรภาพระบบการเงินโลก ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องติดตามใกล้ชิด โอกาสที่จะถูกฉวยลมเกิดวิกฤตการเงินโลกยังมีน้อย ตราบใดที่

ธนาคารกลางให้ความมั่นใจได้ว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ และตลาดการเงิน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า อีไอซีได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2566 จากเดิม 3.4% เพิ่มขึ้นเป็น 3.9% โดยเครื่องยนต์หลักมาจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปรับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคน และมาจากจีน 3.8 ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวไทยกลับมามีบทบาทในช่วงก่อนโควิด-19 และการบริโภคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงกับการเติบโตจีดีพี มาจากภาคบริการและการท่องเที่ยว ขณะที่รายได้ภาคเกษตรเติบโตได้ดี จากปีก่อนขยายตัว 13% แม้ว่าปีนี้จะลดลง แต่เป็นเพราะฐานที่สูง และอัตราเงินเฟ้อปรับลดลงเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภาคธุรกิจมีการอุดหนุนพลังงานต่อเนื่อง ทั้งค่าไฟและก๊าซหุงต้ม รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ส่งผลให้เงินที่ไปตลอดอยู่ที่ 2.7% แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ระดับสูงที่ระดับ 2.4% ขณะที่การส่งออกเป็นบวกเล็กน้อย 1.2%

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญความเสี่ยงด้านค่าที่สำคัญ คือ

1. ปัญหา Geopolitics ขุนแรงขึ้นจากกระทบ Global Supply Chain และการส่งออกไทย
2. นโยบายการเงินโลกตึงตัวแรงขึ้นจากเงินเฟ้อโลกลดลง
3. หนี้ครัวเรือนกลับมาเร่งตัวส่งผลกดดันการบริโภค
4. ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่กระทบความเชื่อมั่น

ในการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐในระยะข้างหน้าได้ รวมถึงความเสี่ยงใหม่จากวิกฤตเสถียรภาพระบบการเงินโลก ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องติดตามใกล้ชิด โอกาสที่จะถูกฉวยลมเกิดวิกฤตการเงินโลกยังมีน้อย ตราบใดที่

In-House Training บริการจัดอบรมพนักงานในองค์กร
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมแบบครบวงจรสาขาวิชา
และนำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ In-House
- Update ความรู้ทางบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ - ฝึกงานเพื่อเตรียมตัวทำงาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจรายละเอียดและขอใบเสนอราคาได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทร 717, 718, 719, 720 E-Mail : sales@pharmhill.co.th Website : www.dsb.co.th

In-House Training บริการจัดอบรมพนักงานในองค์กร
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมแบบครบวงจรสาขาวิชา
และนำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ In-House
- Update ความรู้ทางบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ - ฝึกงานเพื่อเตรียมตัวทำงาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจรายละเอียดและขอใบเสนอราคาได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 555-0700 โทร 717, 718, 719, 720 E-Mail : sales@pharmhill.co.th Website : www.dsb.co.th

คลังอัดเงินเพิ่ม 1 แสนล้าน อุ้ม SMEs ฟื้นฟูธุรกิจ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme PGS ระยะที่ 10 (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง” หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เฟสใหม่ หรือ PGS 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังต่ออายุสินเชื่อขอพดฺ์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกไปอีก 1 ปี วงเงินกว่า 61,500 ล้านบาท ดังนั้นจะมีวงเงินสินเชื่อที่ดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีจุดเด่น คือ ผลักดันนวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อที่พัฒนาขึ้น ตอบโจทย์ SMEs 6 กลุ่ม ได้แก่

1. สตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อนักศึกษาจบใหม่ อาชีพอิสระ วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง ตลอดอายุการค้ำประกัน

2. สมอลบิซ (Small Biz) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรายย่อย พ่อค้า แม่ขาย วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

3. สมาร์ทวัน (Smart One) เสริมสภาพคล่องค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

4. สมาร์ทบิซ (Smart Biz) เพื่อ SMEs ขนาดกลางและเล็ก วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก

5. สมาร์ทกรีน (Smart Green) เสริมศักยภาพธุรกิจสู่ ESG และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก และ

6. สมาร์ทพลัส (Smart Plus) วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียนฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst)

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก 18 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4. ธนาคารออมสิน 5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 9. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 10. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 11. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) 13. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 15. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 16. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 17. บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด 18. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

“ทั้ง 18 สถาบันการเงินจะร่วมกันผลักดันและช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 100,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท และรักษาการจ้างงานกว่า 700,000 อัตรา” 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาอังกฤ - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmauditih



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ **เพียง 4 ขั้นตอน** (ลงทะเบียนได้ 24 ชม.)



ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, ใต้ถุน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์			ไม่รับหนังสือพิมพ์		
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	Promotion Code	ราคาปกติ	ราคาพิเศษ <small>*(ถึง บ.ย. 66 เท่านั้น)</small>
1 รอบ	300 บาท	250 บาท	ON0501	200 บาท	160 บาท*
10 รอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	ON0502	2,000 บาท	1,400 บาท*

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อเพิกถอนทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แห่ง/ครั้ง/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้เพิกถอนลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น